

GIẢI PHẪU THẨM MỸ VÀ KỶ VỌNG CẢI SỐ

*

(tiếp theo của bài viết:

CA SĨ CHUYỀN GIỚI LÂM CHÍ KHANH VÀ CHUYỆN GIẢI PHẪU ĐỂ CẢI SỐ

<https://www.facebook.com/100004306539972/posts/1179425045544369/>)

3. GIẢI PHẪU THẨM MỸ VÀ KỶ VỌNG CẢI SỐ

Câu hỏi đặt ra là giải phẫu thẩm mỹ và giải phẫu chuyển giới có làm thay đổi được Số Mệnh? Câu trả lời là có thay đổi được (phần nào) cuộc đời của đương số nhưng không cải được Số Mệnh của đương số như một số thầy tướng thuật, tử vi đã đánh tráo khái niệm và sự thay đổi cuộc đời của đương số theo hướng tích cực hay tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào nhân duyên của Phúc báo và Nghiệp báo mà cá nhân đó đang (tạo) và (sẽ) được thụ hưởng.

Chúng ta cùng đi qua một số gương mặt “nổi đình nổi đám” gần đây, có liên quan tới việc mượn “dao kéo” mong đổi vận để tìm câu trả lời.

Trước hết là Đức Hậu Lệ Rơi, tên khai sinh là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 tại Thanh Hà, Hải Dương, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2011, “nổi tiếng” mạng xã hội nhờ giọng hát chẳng ra hát cũng chẳng ra nói, cộng thêm khuôn mặt chính hiệu “*gã đàn đàn nhà que*” cứ hồn nhiên lên mạng “xõa” cho thỏa ý thích bông lơn của mình, cũng chẳng chú ý gây cười mua vui mà lại lấy được nụ cười của cư dân mạng, rồi trở thành hiện tượng mạng xã hội bởi những “độc quyền” xấu-dở-độc-lạ chẳng giống ai của Lệ Rơi. Một số đơn vị làm truyền thông giải trí phía Nam đã chớp lấy thời cơ đưa ra lời “mời gọi” Lệ Rơi tham gia vào giới showbiz để họ lợi dụng khai thác cơ hội kiếm tiền từ hiện tượng mạng xã hội. Đáp lại “lời mời” với những viễn cảnh sáng lạn, Lệ Rơi đã gấp gấp tiến hành 2 cuộc giải phẫu thẩm mỹ, đại tu toàn bộ gương mặt để Nam tiến với hy vọng sớm thành danh đổi đời. Vì khả năng nghệ thuật biểu diễn không có nên sau một thời gian yếu tố xấu-dở-độc-lạ của Lệ Rơi hết hiệu ứng “độc-lạ” với mạng xã hội thì các nhà sản xuất thẳng tay đuổi anh ra đường vì anh đã hết khả năng để họ lợi dụng kiếm tiền. Sau cuộc đại giải phẫu thẩm mỹ Nam tiến mong được đổi đời thì chỉ vài tháng sau cuộc đời của Đức Hậu (Lệ Rơi) đã thực sự nhảy sang trang mới: Bố mẹ anh phải thay anh gánh số nợ rất lớn từ hệ lụy của hành trình Đức Hậu giải phẫu thẩm mỹ kỳ vọng Lệ Rơi Nam tiến để đổi đời, còn bản thân Đức Hậu thì chật vật lắm mới được một nhà máy sản xuất nhựa ở Hải Dương nhận vào làm.

Tiếp đến là nam ca sĩ Nguyễn Đức Phúc, nghệ danh Đức Phúc, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1996, từng theo học trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2014, được khán giả biết tới qua chương trình “**Giọng hát Việt**” năm 2015 với ngôi vị Quán Quân. Tuy sở hữu giọng hát nội lực tràn đầy cảm xúc nhưng ngoại hình “*xấu lạ*” của anh bị khán giả chê bai đả kích khiến anh tự ti mỗi khi xuất hiện. Để cải thiện ngoại hình, Đức Phúc đã kiên trì tập luyện giảm béo nhưng dù đã giảm được 11kg thì những lời chê bai “*xấu lạ*”, “*xấu bền vững*” của khán giả... vẫn không thuyên giảm bởi cốt lõi anh chỉ giảm được trọng lượng cơ thể nhưng khuôn mặt “*xấu khác lạ với mọi người*” của ca sĩ Đức Phúc vẫn không được cải thiện khiến anh thêm chán nản, tự ti, muốn rời bỏ nghề hát.

Sau những quan tâm và động viên của người Thầy, người chị là ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc đã quyết định nhờ cậy "dao kéo" để cải thiện gương mặt. Sự lột xác ngoạn mục từ "*con vịt xấu xí thành con thiên nga lông lầy*" nhờ giải phẫu thẩm mỹ vào giữa năm 2017, Nguyễn Đức Phúc đã vất bỏ những "danh hiệu": "*xấu lạ*", "*xấu bền vững*", "*xấu khác lạ*"... để nhận về những tung hô "mỹ hiệu": "*nam thần*", "*hotboy*", "*soái ca*",... Từ đó, các MV ra mắt đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận, lượng fan cũng tăng vọt từng ngày. Hình ảnh Đức Phúc cũng xuất hiện ngày càng dày đặc trong các show diễn, các gameshow truyền hình, các sân khấu lớn nhỏ.... Chỉ sau 2 năm cậy nhờ đến "dao kéo" "đắp lại" dung nhan, nam ca sĩ Đức Phúc đã mua được nhà, mua ô tô và tặng bố mẹ xe ô tô cũng giá tiền tỷ.

Người tiếp theo là nữ ca sĩ Thủy Tiên, tên thật là Trần Thị Thủy Tiên, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1985 tại Rạch Giá, Kiên Giang trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Năm 2003, Trần Thị Thủy Tiên chuyển lên học tại Thành phố Hồ Chí Minh và trúng tuyển vào khoa thanh nhạc khóa 9 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng thời gian sau đó, cơ duyên đã đẩy đưa Thủy Tiên gặp được nhạc sĩ Quốc Bảo và được ông hỗ trợ cho sự nghiệp âm nhạc. Tuy album khởi đầu sự nghiệp âm nhạc "***Tales - Những chuyện kể***" chưa gây được nhiều chú ý với khán thính giả nhưng nhờ có "thiên duyên" với nhạc sĩ Quốc Bảo mà công chúng biết đến một nữ ca sĩ Thủy Tiên lạ lẫm và từ bộ phóng Quốc Bảo, nữ ca sĩ Thủy Tiên lán sang nghiệp diễn, đảm nhiệm vai phụ trong phim truyền hình "***Bồng dung muốn khóc***" (2008) và vào vai cô gái chụp ảnh trong phim "***Đẹp từng centimet***" (2009) cùng của đạo diễn Võ Ngọc Đãng. Ở 2 bộ phim này, dung nhan của Thủy Tiên vẫn mang những nét đẹp mặn mòi của nắng gió Kiên Giang: Cằm chẻ, hơi vuông, mũi thấp, cánh mũi to, hàm răng hô, khắp khềnh, không đều, nước da đen xỉn... Cũng trong 2 năm: 2008-2009, Thủy Tiên đã thành công vượt bậc cùng "***Giấc mơ tuyết trắng***" (là một trong 5 ca khúc được yêu thích nhất của giải Mai Vàng) và nhận giải thưởng nhạc sĩ được yêu thích của giải thưởng Làn Sóng Xanh. Năm 2010 lần nữa Thủy Tiên nhận giải thưởng nhạc sĩ được yêu thích nhất năm của Làn Sóng Xanh và ghi dấu ấn với giới chuyên môn qua phim truyền hình "***Ngôi nhà hạnh phúc***". Cũng trong năm 2010 này dung mạo của Thủy Tiên đã có những thay đổi rõ rệt, khác hoàn toàn với làn da gương mặt còn những nét thô trước đó: Làn da trắng đẹp với chiếc cằm thon dài trên gương mặt chữ V "chuẩn mực" và hàm răng trắng đều với chiếc mũi thon gọn, thẳng, cao, đẹp mắt... Tuy nữ ca sĩ không lên tiếng về việc đã tiến hành giải phẫu thẩm mỹ nhưng những thay đổi ngoạn mục của làn da, vóc dáng, khuôn mặt... thì có hay không câu trả lời của cô cũng không quan trọng.

Từ năm 2011 đến nay (2022), sự nghiệp của ca sĩ Thủy Tiên không có gì nổi trội, khán thính giả nhớ tới cô có lẽ chỉ xoay quanh mấy ồn ào về chuyện đời tư cá nhân như yêu đương, làm đẹp và "góc khuất" của những chuyện làm từ thiện.

Cũng lưu ý thêm với bạn đọc: Năm 2008 là năm Thủy Tiên tình cờ gặp cầu thủ bóng đá Công Vinh trong một buổi chụp hình, 2 người đã hẹn hò và sau 6 năm mặn nồng yêu đương họ đã cử hành hôn lễ vào ngày 27 tháng 12 năm 2014.

Hay như Trấn Thành (tên thật là Huỳnh Trấn Thành, gốc người Trung Quốc, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh) là người dẫn chương trình kiêm diễn viên (hài) và là nhà sản xuất phim nổi đình nổi đám gần đây đã thừa nhận: "*Nếu không phẫu thuật để có được gương mặt điển trai hơn, để gây thiện cảm hơn, không còn mặc cảm là mình bị khiếm khuyết, thì chắc tôi phải phấn đấu nhiều lắm mới có được thành công ngày hôm nay.*". Anh thành công rất nhanh nhờ thực tài cùng sự hỗ trợ đắc dụng từ những phẫu thuật thẩm mỹ. Tên tuổi Trấn Thành nổi đình nổi đám không chỉ trong giới showbiz mà lan rộng như một hình tượng thành công của giới trẻ trong khát vọng làm giàu nhưng đi cùng sự nổi tiếng là không ít những ì xèo, đàm tiếu về khuynh hướng tình dục luyến ái đồng giới, về những chiêu trò đánh bóng tên tuổi, những phát ngôn gây sốc dư luận và những khuất tất trong chuyện làm từ thiện.... khiến không ít lần cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay Trấn Thành trong các hoạt động của showbiz. Đãi

Truyền hình Vĩnh Long cũng đã từng từ chối sự xuất hiện của Trấn Thành ở một số chương trình, trong một thời gian không ngắn vì "*Trấn Thành có dấu ấn không đẹp từ khi làm vở Tô Ánh Nguyệt ở nước ngoài, rồi đến chuyện hài tục, hài nhảm, phong cách thể hiện và cách phát ngôn của Trấn Thành*" (Lê Quang Nguyên, giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long).

Thưa Quý bạn đọc!

Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên... đã tìm đến giải phẫu thẩm mỹ để kỳ vọng cải được số mệnh sẽ tốt đẹp như ý muốn nhưng qua sơ lược "điểm danh" một số gương mặt "đình đám" đã từng cầu viện đến giải phẫu thẩm mỹ hoặc giải phẫu chuyển giới như Lâm Chí Khanh, Thái Tài, Đức Hậu, Thủy Tiên, Đức Phúc, Trấn Thành... thì việc giải phẫu thẩm mỹ hoặc giải phẫu chuyển giới có làm thay đổi cuộc sống của "đương số" rõ rệt và những thay đổi đó không chỉ theo hướng tích cực mà còn cả hướng tiêu cực với những hệ lụy không nhỏ.

Trong phần GIẢI PHẪU THẨM MỸ VÀ KỶ VỌNG CẢI SỐ này, người viết không "điểm danh" thêm các gương mặt "mượn dao kéo kỳ vọng cải số" vì thấy không cần thiết phải liệt kê nhiều, để cùng quý bạn đọc tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi: Giải phẫu thẩm mỹ và giải phẫu chuyển giới có thể thay đổi được số mệnh như thế nào?

(Mời Quý Bạn đọc đón đọc phần cuối ở kỳ tiếp theo)

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/DangXuanXuyen.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9800 TÁC PHẨM